

ประกาศ

ที่ กก. 010/2566

เรื่อง นโยบายพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง สำหรับงานแสดงสินค้า งานกิจกรรม และงานตกแต่งภายใน ให้ความสำคัญในการทำงานที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านการดำเนินงานที่เปิดเผยมุ่งสู่เป้าประสงค์ เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรการด้านความยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการขับเคลื่อนทุกความเป็นไปได้ให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ด้วยการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งความสมดุลระหว่างมูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯโดยรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางให้กับพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรต่างๆ ให้มีส่วนร่วมไป-ดั่งนั้น บริษัทฯ จึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินกิจการ และกิจกรรม ตามนโยบายความยั่งยืน (Sustainability) อย่างมีธรรมาภิบาลร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมด ด้วยความมุ่งมั่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้สามารถนำไปปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาความยั่งยืนต่อไป ดังนี้

- ด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ กำหนดมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ/พลังงาน/เชื้อเพลิง รวมถึงการลดขยะจากครัวเรือน และการผลิต ด้วยการนำหลักการลด การใช้ซ้ำ และการหมุนเวียน (3R) มาปฏิบัติในการทำกิจกรรมต่างๆ
- ด้านสังคม** บริษัทฯ มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน และที่หน้างาน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อชุมชน และสังคมในการจัดกิจกรรม ร่วมกับผู้ประกอบการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และสนับสนุนผู้ให้บริการในท้องถิ่น เพื่อให้คนในชุมชน มีรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
- ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ** บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส ตลอดจนแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อ การบริหารจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน และคำนึงถึงการเลือกพันธมิตร ที่มีนโยบายดำเนินงานอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ เช่นกัน

บริษัทฯ จึงขอประกาศมายังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลูกค้าผู้มีอุปการะ และพันธมิตรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาความยั่งยืนนี้ให้เกิดประสิทธิผล และประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์)
กรรมการผู้จัดการ